




กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข



กรมอนามัย โดยศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขร่วมกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ได้จัดประชุมทางไกลโดย Teleconference เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำกับ ติดตามและถอดบทเรียนการบริหารและขับเคลื่อนการ ปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย ที่ 1 - 12 และสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย อาคาร 5 ชั้น 4 โดยมี นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมฯ และได้เน้นย้ำให้มีการทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรค ที่เกิดขึ้น เพื่อได้ข้อเสนอแนะ แนวทางการการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละ ระดับ เพื่อให้เป็นรูปธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในการ ดำเนินการขับเคลื่อนงานกฎหมายของกรมอนามัยทั้ง 3 ฉบับ และมีการประชุม ทางไกลเป็นระยะ โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เพื่อทำให้มีการดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย 

วัตถุประสงค์

เพื่อขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice การดำเนินการขับเคลื่อนงานกฎหมายของกรมอนามัยทั้ง 3 ฉบับ

ผู้เข้าร่วมประชุม

ประกอบด้วย นักวิชาการสาธารณสุข นิติกร ส่วนกลางกรมอนามัยจำนวน 20 คน และนักวิชาการสาธารณสุข นิติกร จากศูนย์ อนามัยที่ 1 - 12 สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง จำนวน 50 คน รวมประมาณ 70 คน



แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเรื่องอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีการดำเนินงานขับเคลื่อนและ บังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการ ส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 โดย ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา

ข้อเสนอแนะ จัดส่งหนังสือขอความร่วมมือตรวจสอบอุทธรณ์ถึงศูนย์อนามัย ล่วงหน้า เพื่อให้ศูนย์อนามัยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลได้ ทันเวลา

ข้อเสนอแนะ 1) การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน ในรูปแบบเดียวกัน 2) ออกแบบสื่อความรู้ต่างๆ ให้เข้าใจง่าย เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่



แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีการดำเนินงานขับเคลื่อน และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี



แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีการดำเนินการขับเคลื่อน การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 โดย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ข้อเสนอแนะ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เช่น หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร รวมถึงฐานข้อมูลผู้เข้า รับการอบรม

ข้อเสนอแนะ 1) มีการประเมินผลการขับเคลื่อน พรบ.ฯ วัยรุ่น 2559 2) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมพลังทีมเลขาฯระดับจังหวัด (ฝ่ายเลขฯฯ และผู้ช่วยเลขฯฯ ตามบทบาทในคำสั่งคณะฯฯ)

กรมอนามัยส่งเสริมให้คุณไทยสุขภาพดี